

มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา				
3.1.1	พิจารณา Cooperation Agreement ระหว่าง The Board of Trustees of Illinois State University และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ที่ประชุมมีมติให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ความร่วมมือกับ The Board of Trustees of Illinois State University ให้กับบุคลากร รับทราบโดยทั่วกันเพื่อดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	งานบุคคล ส่งอีเมลพร้อมเอกสารแนบให้คณาจารย์ทุกคนรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67
3.1.2	พิจารณาอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งบุคลากรมาฝึกอบรมการเป็นอาจารย์พยาบาล	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งบุคลากรมาฝึกอบรมการเป็นอาจารย์พยาบาล โดยทำหนังสือตอบรับรายละเอียดดังนี้ 1. ยินดีรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมอาจารย์พยาบาล 2. จัดทำประวัติอาจารย์ผู้สอน 3. แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการทำโครงการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามช่วงระยะเวลา ส่งมาให้คณะฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำข้อตกลง	มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ ดำเนินการต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เกี่ยวกับรายละเอียดตามมติ เพื่อดำเนินการต่อไป
3.1.3	พิจารณาการทำสื่อการสอนการดูแลผู้สูงอายุ	ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ประสานงานข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้กับหัวหน้าสาขาเพื่อดำเนินการ ผู้รับผิดชอบและเนื้อหาต่อไป	มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ ดำเนินการต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบและข้อมูลต่าง ๆ ตามมติ เพื่อดำเนินการต่อไป
3.3.1	พิจารณาขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1)	ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1) จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงินทุนทั้งหมด 180,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ตามที่เสนอและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งข้อมูลไปที่ฝ่ายวิจัยแล้วเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 67
3.3.2	พิจารณาหลักการคิดภาระงานสอน : ปริญญา นิพนธ์	ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการคิดภาระงานสอน : ปริญญา นิพนธ์ (อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ตามที่เสนอและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการตามหลักการเรียบร้อยแล้ว

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
3.5.1	พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานตามที่เสนอและมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการตามประกาศเรียบร้อยแล้ว
3.5.2	พิจารณาสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.66-มี.ค.67	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในรอบ 6 เดือน) มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 4 เรื่อง ตามที่เสนอมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ RMISเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 67
3.11.1	พิจารณาประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นอ.มศว) และขออนุมัติอัตราว่างเพื่อบรรจุนิสิตผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ นอ.มศว	ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการดังนี้ 1. อนุมัติพิจารณาว่างประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นอ.มศว) 2. ขออนุมัติอัตราว่างเพื่อบรรจุอาจารย์โครงการคัดสรรนิสิต มศว ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์ เพื่ออนาคตทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นอ.มศว) จำนวน 3 อัตรา 3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อสรรหาอาจารย์โครงการ นอ.มศว	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	อยู่ระหว่างประสานงานเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ นอ.มศว
3.11.2	พิจารณาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ถอนวาระออกจากรายงานการประชุม	-	-
3.11.3	พิจารณาอนุมัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ รายนางสาวกัญญาณัฐ สุภาพร ตำแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ และขออนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ รายนางสาวกัญญาณัฐ สุภาพร ตำแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ และขออนุมัติเงินค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการตามที่เสนอ และมอบหมายให้งานบุคคลทำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเมินผลงาน ต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67
3.11.4	ขออนุมัติหลักการในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (OD)	ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการเพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (OD) ตามที่เสนอและมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีดำเนินการต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการ (ภายใน 15 มี.ค. 67) เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการต่อไป

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
3.11.5	พิจารณาอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติในหลักการตามที่เสนอ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และมอบหมายให้งานบุคคล งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67
3.11.6	พิจารณาการปฏิบัติงานล่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แบบระบบออนไลน์	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำหรับผู้ดูแลระบบออนไลน์) – สายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 27) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำหรับผู้ดูแลระบบออนไลน์) – สายปฏิบัติการ อัตราการจ่ายไม่เกินชั่วโมงละ 50 บาท	มอบหมายให้งานบุคคล งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67
3.11.7	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารตามที่เสนอ และมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการตามระเบียบต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67
3.11.8	พิจารณาอนุมัติผลประเมินการทดลองการปฏิบัติงานรอบที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราย อาจารย์ฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2	ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลประเมินการทดลองการปฏิบัติงานรอบที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราย อาจารย์ฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2 และมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการตามระเบียบต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67
3.11.9	พิจารณาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี เป็นศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ทั้งนี้มอบหมายงานบุคคลดำเนินการต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ดำเนินการส่งเสนอรายชื่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67
3.11.10	พิจารณาขอโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้งานคลังและพัสดุนำดำเนินการตามระเบียบต่อไป	มอบหมายให้งานการเงินและบัญชี ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ส่วนการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67